

**ด่วนที่สุด**

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว ศอ ๒๓



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ. ๘๔๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำนาจศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี , นายอำเภอพุนพิน , นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ , นายอำเภอบ้านนาเดิม  
นายอำเภอดอนสัก , นายอำเภอบ้านตาขุน , นายอำเภอพนม และนายอำเภอคีรีรัฐนิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานรายชื่อ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่ามีโครงการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา โดยนำวิธีการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพื่อลดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินเป็นประกัน อันเป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างประชาชนที่มีฐานะทางการเงินต่างกัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนด โดยศาลยุติธรรมได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเป็นศาลนำร่อง ได้ร่วมกับจังหวัดดำเนินการจัดการประชุมตามโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภออำนาจศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑) ส่งรายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมประชุม ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒) แจ้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเป็นนโยบายสำคัญ จึงให้อำเภอเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการโดยแจ้งกำนันกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และแจ้งชื่อปลัดอำเภอผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้จังหวัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเวศ ไทยประยูร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง)

โทร./โทรสาร.๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖/๐-๗๗๒๘-๗๕๑๙

